

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2556 เป็นกรณีพิเศษ

นำเสนอเมื่อ : 4 ก.ย. 2556

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๘



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๓ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ เป็นกรณีพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานความดีความชอบ (แบบกรณีพิเศษ) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยจะรวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทานฯ เป็นกรณีพิเศษเสนอกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตรวจสอบและจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๖ เป็นกรณีพิเศษให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ และไม่เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดทางวินัยหรือกระทำความผิดทางอาญา ดังนี้

๑. กรณีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) เป็นกรณีพิเศษ ผู้เสนอขอพระราชทานฯ ต้องได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒. กรณีเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) เป็นกรณีพิเศษ ผู้เสนอขอพระราชทานฯ ต้องได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี

โดยให้จัดส่งแบบรายงานความดีความชอบ (แบบกรณีพิเศษ) และเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่กำหนด ซึ่งได้แจ้งให้ทราบแล้ว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างช้าภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งหากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ประสงค์จะให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการเสนอขอพระราชทานในกรณีนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิษณุ ตลสุสุข)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๓๙๒, ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๖๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๑๓๙๒

รายละเอียดทั้งหมด คลิก

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/939.pdf>